



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 33/2547

เรื่อง ผลการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงินไทย-สปป. ลาว ณ นครหลวงพระบาง

ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา เรื่อง ความร่วมมือทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง สปป. ลาว-ไทย ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2547 ณ นครหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินและผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐบาลของทั้ง 2 ฝ่าย จำนวนประมาณ 80 คน เข้าร่วมในงานเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินและการชำระเงินของประเทศไทย และ สปป. ลาว โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวทางที่ต้องดำเนินการในอนาคต

ที่ประชุมสัมมนามีความเห็นว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทย และ สปป. ลาวจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในระยะข้างหน้า ดังนั้นระบบการเงินและการชำระเงินระหว่างประเทศทั้ง 2 ต้องพัฒนาทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ระเบียบข้อบังคับ และความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน ระหว่างสถาบันการเงินไทยและ สปป. ลาว เพื่อให้การชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศมีความสะดวกคล่องตัวและต้นทุนต่ำ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่ง สปป. ลาว จะหารืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ในงานสัมมนาดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินทั้ง 2 ฝ่ายยังได้หารือเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจและนักลงทุน ซึ่งจะเอื้อให้การค้าและการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยหลังการหารือได้มีการลงนามความเข้าใจ (MOU) ระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารการค้าระหว่างประเทศแห่ง สปป. ลาว เพื่อร่วมกันให้บริการทางการเงินด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และการลงนามความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารธุรกิจ สปป. ลาว เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการเงินและการชำระเงิน รวมทั้งกำหนดให้มีการหารือร่วมเป็นประจำระหว่าง 2 สมาคม เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในรายละเอียดและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในงานสัมมนาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและจริงจังที่ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันในการพัฒนาระบบการเงินและการชำระเงินบนพื้นฐานของความเสมอภาคและประโยชน์ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศเป็นสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

27 กันยายน 2547